
ภาคผนวก ก-4 หน้า 1 
 

บันทึกการประชมุ 

โครงการส่งเสริมสนับสนนุเครือขา่ยผู้บริโภคเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 

ภาคกลาง  วันอาทิตย์ท่ี 5 สิงหาคม 2561 ณ  โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรม  ประชุมคณะท างานกลไกภาคกลาง คร้ังท่ี 4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 22  คน  ประกอบด้วย  

1. นางสาวชลดา    บุญเกษม   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. นายสนัติ     จียะพันธ ์ ผู้ประสานงานโครงการ 

3. นางสาวววนิดา   ด่านชัยสิทธิ ์ เจ้าหน้าที่โครงการ 

4. นางสาวนันทน์ภัส   ด่านชัยสิทธิ์  เจ้าหน้าที่โครงการ 

5. นางสาวกุสลิน    สมสะอาด  เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 

6. น.ส.วิยะดา  แดนตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา 

7. น.ส.จิตศิร ิ  ทรัพย์ศิร ิ จ.อ่างทอง 

8. นายประชาญ  มีสี  จ.สิงห์บุรี 

9. นางเตือนใจ  สมานมิตร จ.ลพบุร ี

10. นางจนิตนา  กวาวปัญญา จ.นนทบุรี 

11. นายพนัรว ี  ยอดมา  จ.ปทุมธาน ี

12. นายพิศิษฐ  ยินดีว ี  จ.กาญจนบุร ี

13. น.ส.พัชราภรณ์    ทรงสวัสดิช์ัย  จ.นครปฐม 

14. นางสุวรรณา  สุวรรณเกสร จ.สุพรรณบุร ี

15. นายวฒุิพงศ์    สุขนิพิฐพร   จ.สมุทรสงคราม 

16. นายนิพนธ ์  ค าแถม  จ.เพชรบุรี 

17. นางอาภรณ์        กลางประดิษฐ์    จ.ปราจีนบุรี  

18. นางสุกัญญา    สาแสง  จ.ฉะเชิงเทรา 

19. นายสุรชัย  ฉัตรภิญญาคุปต ์ จ.ราชบุร ี

20. นางจนัทนา  วิริยพัตร  จ.สุพรรณบุร ี

21. น.ส.พลอยไพลิน  อินชะนะ  จ.พระนครศรีอยุธยา 

22. นางยุพนิ   ยินดีว ี  จ.กาญจนบุร ี
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ชี้แจงวัตถุประสงคก์ารประชุม  โดย นายสันติ  จียะพันธ์  ผู้ประสานงานโครงการ   

 ทบทวนโครงการ และผลการด าเนนิการ ในวันนี้จะเป็นการสรุปเบื้องต้นเพื่อเห็นภาพรวม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

และการระดมความคิดเห็นออกแบบกระบวนการสรุปบทเรียนการด าเนินงาน  

 

เตรียมการจัดเวทีสรุปบทเรียนการด าเนินงานโครงการฯ ๑๐–๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 โครงการจะปิดในเดือนสิงหาคม เป้าหมายเพื่อสรุปให้เห็นผลงานที่เกิดขึ้น และตอบเป้าหมายโครงการอย่างไร

บ้าง ถ้าถงึเป้า เรามีวิธีการอย่างไร  และสิ่งที่ท าให้ไม่ถึงเป้าหมายมีปัจจัยเง่ือนไขอย่างไร สุดท้ายเราต้องมีข้อเสนอแนวทาง

ในการปรับปรุงการด าเนินงานของเครือข่ายในระยะต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยเป้าหมายปีที่หน่ึง แนวคิดเราต้องการให้เกิดกลไก

การพัฒนาเช่ือมโยงเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ในปีที่สองต้องเสนอให้เห็นบทเรียนการท างานร่วมกันของเครือข่ายและมี

ปัญหา อุปสรรค อย่างไรบ้าง เพื่อพัฒนาการท างานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค โดยเริ่มจากเสนอกระบวนการขั้นตอนการ

พูดคุยเวทีการสรุปบทเรียน วันท่ี 1 ทบทวนเป้าหมายโครงการและปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ และไม่ส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

“ ถ้าจะท าให้ดีกว่าเดิมท าอย่างไร” วันที่ 2  มองเป้าหมายไปข้องหน้าเราคิดจะท าอย่างไร จะมีแนวทางอย่างไร มี

กระบวนการขั้นตอนอย่างไร อาจจะเป็นแนวทางของเครือข่ายเองโดยไม่ยึดติดกับโครงการและหน่วยงานสนับสนุนเดิม ซึ่ง

จะมีเจ้าหน้าที่ของ กสทช. มาเข้าร่วมในการพูดคุยด้วย ในวันนั้นเราจะมีการน าเสนอเบื้องต้นในเรื่องเนื้อหาการสังเคราะห์

ข้องร้องเรียนเชิงนโยบายจากเครือข่ายผู้บริโภค  

• ทีมจังหวัด เตรียมข้อมูลบทเรียนการด าเนินงานในพ้ืนท่ี (การขยายเครือข่าย / การับเรื่องร้องเรียน) 

• ทีมจังหวัดเตรียม ผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการฯปีท่ี 1  

ทบทวนแผนงานและกจิกรรมการด าเนินงานโครงการฯ   

1. ทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการ  

2. สนับสนุนกลไก เครือข่าย  

3. สนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียน  

4. สนับสนุนให้เกดิการพัฒนาความเข็มแข็งของผู้บริโภคในระดับพ้ืนท่ี  

▪ กลไกคณะท างาน 

▪ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย (60 คน /  3คน/จังหวัด) 

▪ พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย  

▪ ลงพื้นที่ 16 จังหวัด 

▪ สรุปบทเรียนการด าเนินงาน  

5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหผู้้บริโภค  

▪ สร้างเครือข่ายจังหวัดละ 80 คน  

6. รณรงค์เพื่อเข้าถึงผู้บรโิภค  
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอต่อการถอดบทเรียน 

- อยากให้เพิ่มข้อค าถาม  ปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้  ซึ่งมีทั้งปัจจยัทั้งบวกและลบ  ทางลบแก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้  

- การไปเปิดเวทีการใหค้วามส าคัญเรื่องร้องเรียน  โดยกระบวนการเราให้ข้อมูล บางครั้งพ้ืนท่ีก็ไมไ่ด้ใหค้วามส าคญั

กับเรื่องร้องเรียน บางทีประชาชนก็ไม่สนใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร  บางเรื่องที่ไม่กระทบสิทธ์เคา้รุนแรงเคา้ก็จะไม่

สนใจ  ( จากการท างานมองว่าเปน็เรื่องวิธีคิด  มันจะดูง่ายก็ง่ายมันจะยากก็ยาก  งานโทรคมนาคมมนัไม่ใช่เรื่อง

ที่กระทบเป็นรูปธรรมเลย  มันเหมือนวิญญาณที่มองไมเ่ห็นตัวตน  จะท าอย่างไรใหเ้ค้ามองว่าเรื่องเลก็ๆให้  เป็น

เรื่องที่ส าคัญ )   

- การจัดการปัญหาทีเ่ป็นปัญหาถา้เราไมส่ามารถแก้ปัญหาของเราเองได้หรือเราไมร่ักษาสิทธ์ิของเราเองก่อน  เราก็

ไม่สามารถท่ีจะไปคุม้ครองสิทธ์ิใครได้  ถ้าเราใช้ประสบการณ์ตัวเองไปขายให้คนอ่ืนฟังเป็นเรื่องราวท่ีดี  ซึ่งจะท า

ให้ผู้บริโภครูส้ิทธ์ิของตัวเอง  ครั้งต่อไปควรมีการเล่ากรณีที่เราประสบความส าเร็จให้กับ กสทช.ฟัง สะท้อนการ

แก้ปัญหาของ กสทช.   

- ประเด็นวิธีการสร้างเครือข่าย    ต่อกับเครือข่ายใหม่  ต่อกับเครือข่ายเก่า  ( งานนี้เป็นการสร้างเครือขา่ยใหม่  

โดยการรวมเครือข่ายอื่นที่มากกวา่เดิม แทรกไปในเครือข่าย  คนท่ีไม่เข้าใจและไมเ่คยรับรู้เรื่องนี้มาเลย ก็ต้องใช้

เวลาในการอธิบาย   ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องการมองเป้าหมายในการท างานว่าเราจะสรา้งเครือข่ายอยา่งไร 

- ให้แต่ละพื้นท่ีได้มีการทบทวนการท างานของจังหวัดมาก่อนตามประเด็นท่ีให้เตรียมการเรื่องข้อค้นพบ 

- ปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จของโครงการ   

- ข้อเสนอเชิงนโยบายอยากให้แต่ละจังหวัดได้เตรียมของตัวเองมาเพิม่เติม   

- อยากฝากประเด็นเรื่องการสร้างความเข้าใจการจดัเวทีในการตั้งเสาสัญญาณ กับท้องถิ่น  ซึ่งจะส่งผลการท างาน

เมื่อมีเรื่องร้องเรียน  ให้อบรมท้องถิ่นทั่วประเทศ  และประชาสมัพันธ์เรื่องเครือข่ายคุม้ครองผู้บริโภค   

 

ผลการด าเนินงานของศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 16 จังหวัด 

การรายงานผลการด าเนินงานมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนที่ส าคัญด้วยกัน 2 ประเด็น คือ   การขยายผล

การเรียนรู้สิทธิและหน้าท่ีของผู้บรโิภคในกิจการโทรคมนาคมการสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมระดับ

จังหวัด  และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 

จังหวัดสิงห์บุรี  บทเรียนจากการด าเนินการเรื่องเสา  จุดอ่อนของระเบียบที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบาย เช่น  ก าหนดให้ประชาคม 10 คนขึ้นไปก็ประสานงานเฉพาะญาติของตัวเอง ก็ท าถูกต้องตามระเบียบซึ่ง อบต.ก็

ไม่รู้รายละเอียด  การท างานในชุมชนโดยชุมชนก็มีความเสี่ยงในพื้นที่เพราะว่าเสาได้ตั้งเสาไปแล้วถ้ารู้ก่อนก็จะไม่มีปัญหา

แต่ชาวบ้านไม่รู้เลย เช่น  จัดเวทีประชาคมไม่น้อยกว่า 10 คน  การท างานในชุมชนโดยคนในชุมชนก็จะมีความเสี่ยงในการ

ท างานเพราะมีเรื่องผลประโยชน์  ซึ่ง อบต. ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้  ชาวบ้านได้มีการมาร้องเรียนที่ศูนย์ฯภาคประชาชนและ

ศูนย์ก็ไปพาชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม และจังหวัดก็ได้ลงมาด าเนินการให้มีการจัดเวทีประชาคมใหม่โดยมีปลัด

จังหวัดลงมาด าเนินการ  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในการเข้าร่วมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน  บทบาททีมงานคือการตั้ง
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ค าถามในเวทีประชาคมเพื่อเป็นการท าความเข้าใจร่วมกันกับคนในชุมชนโดยถามข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายทั้งฝั่งบริษัทและฝั่ง

ชาวบ้าน ว่าวันนี้เป็นเวทีอะไร   และถามที่ประชุมว่าการขึ้นเสาได้ท าตามกติกา/ประกาศหรือไม่  เช่น  ได้มีการแจก

เอกสารหรือไม่  มีการติดป้ายหรือไม่  มีการจัดเวทีประชาคมหรือเปล่า และก็ตามทวนที่ชาวบ้านว่าบริษัทได้ด าเนินการ

ตามนี้หรือไม่  พอเราให้ข้อมูลแล้ว  ก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มว่าควรจะมีการด าเนินการเรื่องอะไรบ้าง และต้องท าอย่างไร  มี

ผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเป็นคนประสานเค้าก็รู้สึกผิดเมื่อทราบรายละเอียดของระเบียบ ทีมประสานงานก็ได้ข้อเสนอในเวทีว่า

ขอให้เวทีนี้เป็นเวทีท าความเข้าใจซึ่งก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับปลัดจังหวัด และให้มีการจัดเวทีอีกครั้ง   

จังหวัดนนทบุรี  กรณีพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้มีการประสานงานมาจากมลูนิธิคุ้มครองผู้บรโิภค และทีมงานก็

ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในพ้ืนท่ีเพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าในพ้ืนท่ีจะมีการจัดเวทีแต่ชาวบ้านซึ่งเป็นแกนน าชุมชน

และชาวบ้านบอกว่าเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลย เลยมีการนัดคุยกับแกนน าชมรมผู้ใหญ่บ้านก่อนวันจัดเวที  และไปประสานกับ 

อบต.   มีการเซ็นต์อนุมัติไปแล้วซึ่งปลัดก็ไม่ทราบข้อมูล  ในเวทีเราน าข้อมูลงานวิจัยเรื่องผลกระทบโดยมีนักวิชาการเข้า

ร่วมด้วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงมาร่วมด้วย  มีการเตรียมข้อมูลกับพื้นที่และในเวทีจริงก็ให้ชาวบ้านถามข้อมูลกับ

บริษัท  เช่น เรื่องผลกระทบเป็นอย่างไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร  บริษัทก็จะให้ข้อมูลด้านดีพอถามเรื่องผลกระทบก็จะยก

กรณีอื่นๆที่มีการใช้งานท่ีเกี่ยวกับคลื่น  และในเวทีก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบมาร่วมให้ข้อมูลด้วย  สุดท้ายเวทีประชาคมก็มี

มติไม่ตั้งเสาสัญญาณ   บทเรียนที่ส าคัญเราต้องมีการเตรียมการเรื่องข้อมูลกับผู้น าในพื้นที่ให้เข้าใจข้อมูลก่อน  การท า

ความเช้าใจกับแกนน าชาวบ้านในพื้นที่  สิ่งที่ท าให้ท างานยากคือ  การติดป้ายข้อมูลเรื่องผลกระทบ แต่ บริษัทก็มีป้ายให้

ข้อมูลว่าไม่เสี่ยงซึ่งชาวบ้านก็งงว่าจะเช่ือข้อมูลไหนดี   

 จังหวัดลพบุรี  การสร้างเครือข่ายใช้การประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครในประเด็นต่างๆที่ท างาน

เชิงลึกในชุมชน เช่น  อสม. อพม. เครือข่ายกรมคุ้มครองสิทธิ์ ซึ่งมีฐานท างานแต่ละอ าเภออยู่แล้ว  และมีการท างานมา

อย่างต่อเนื่อง  การสร้างเครือข่ายขึ้นอยู่กับศักยภาพและอุดมการณ์ในการท างานเชิงรุกและการสานต่อ  การจะให้แกนน า

ท างานเชิงรุกก็จะยากเพราะท างานแบบกล้าๆกลัวเสี่ยงในการท างาน เราได้ใจเครือข่าย สิ่งที่เห็นการท างานต่อไปจะน าทีม 

ผอ.ที่เกษียญแล้วมาเพิ่มเติมความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการท างานระยะต่อไปเพื่อต่อการด าเนินงานไปข้างหน้า  

เพื่อประสานงานเข้าให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียน สิ่งที่ส าคัญในการประสานงากับ อปท. ซึ่งไม่รู้เรื่องประเด็นนี้ ซึ่งขอ

เสนอให้มีการช้ีแจงข้อมูลไปที่ อปท.ทุกแห่งในกระบวนการขอจัดตั้งเสาสัญญาณเพื่อการท าความเข้าใจเพิ่ม การจัดการ

เรื่องร้องเรียน การจัดการกรณีตั้งเสาสัญญาณแล้ว พ้ืนที่ต าบลวังจั่น คนที่อยู่ในหมู่บ้านมาแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็งง

ว่ามาตั้งได้อย่างไรยังไม่มีการจัดเวทีเลย  ทีมศูนย์ก็เลยโทรประสานงานกับบริษัทเรื่องการตั้งเสาประมาณ 1 อาทิตย์ 

ประเด็นคือลูกชายเจ้าของพื้นที่ตั้งเสาติดยาบ้า และผู้ใหญ่ก็บอกกับเจ้าของที่ว่าไม่รู้เรื่องและผู้ใหญ่บ้านก็โยนความผิดมาให้

คนที่รู้ข้อมูลกระบวนการตั้งเสาว่าใครเป็นคนมาร้องท าให้เกิดการข่มขู่กันในชุมชน  ทีมศูนย์ก็แนะน าให้ผู้ร้องว่าควรจะให้

ข้อมูลกับคนในชุมชนอย่างไรบ้างเพื่อให้เค้าเข้าใจว่าการตั้งเสาเป็นอย่างไร ต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้าง  หลังจากนั้น

ชาวบ้านประมาณ 30 กว่าคนให้ผู้ใหญ่บ้านท าเวทีประชาคมใหม่และประสานกับบริษัทแต่บริษัทไม่มาร่วมเวทีด้วยเลย

ชาวบ้านเลยให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกว่าชาวบ้านไม่อนุญาตให้ตั้งเสา ปัจจุบันเสาสัญญาณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นาและมีการทรุดตัว

ซึ่งเสี่ยงกับอันตรายกับคนในชุมชนก็ปรากฏว่าหาคนที่รับผิดชอบไม่ได้บริษัทก็ไม่ยอมมารื้อถอนออก ในการท างานก็เป็น

ห่วงทีมงานในพื้นที่จะท าอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยกับคนท างาน  กรณีการตั้งเสาท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน   ใน
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ฐานะการท างานคุ้มครองผู้บริโภค คนท างานในพื้นที่ควรจะโยนเรื่องร้องเรียนมาที่จังหวัด และก็แนะน าให้ชาวบ้านก็ไป

ร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมลงไปด าเนินการจัดการอย่างเช่น กรณีจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะมี

การให้จัดเวทีใหม่และให้ข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจ        

จังหวัดกาญจนบุรี   ใช้ฐานเครือข่ายเดิม  การท าความเข้าใจก็ได้มีการจัดเวทีร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ที่

เราได้มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรและเราก็เพิ่มเติมความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านกิจการโทรคมนาคม  ท่ีจังหวัด

กาญจนบุรีไม่มีเรื่องร้องเรียนเพราะการตั้งเสาอยู่ไกลพื้นที่ชุมชน แต่จะมีเรื่องของการคิดค่าบริการเกิน และได้มีการพูดคุย

ท าความเข้าใจกับเครือข่ายว่าการท างานต้องมีความเข้มแข็ง ให้เข้าใจบทบาทการท างานให้ชัดเจน ก่อนจึงจะสามารถ

ด าเนินการต่อได้ด้วยตัวเองได้   

จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นการประชาสัมพันธ์แนะน าให้กับองค์กรต่างๆที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเวที 

หรือร่วมกิจกรรมเป็นการให้ความรู้การตั้งเสา  การร้องเรียน  ส่วนใหญ่การร้องเรียนโดยตรงไม่มีแต่จะเป็นการพูดคุย

ซักถามในเวที เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเร่องเอสเอ็มเอส  และได้มีการแนะน าเบื้ องต้น *137 , ศูนย์บริการ , 1200  

การขยายเครือข่าย  จะใช้วิธีการขยายผ่านศูนย์การเรียนรู้ กศน.  ให้สามารถขยายเครือข่ายได้ทั้งจังหวัด 

จังหวัดปทุมธานี  การขยายเครือข่ายโดยแกนน าที่มาอบรมมีการลงพื้นที่ไปร่วมกับงานหลักประกัน

สุขภาพ  โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  พอเราลงพื้นที่เราจะขอความร่วมมือ

กับ รพสต.  และขอความร่วมมือเข้าร่วมเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เรื่องร้องเรียนมี 4 เรื่อง 

เช่น  เรื่องข้อความกวนใจ ศูนย์ก็โทรประสานงานกับเครือข่ายว่าให้ยกเลิกข้อความกวนใจก็สามารถยกเลิกได้  เรื่องเสา

สัญญาณเป็นเสาที่ข้ึนก่อนไม่มีการท าประชาคมแต่แกนน าไม่เผชิญหน้ากับบริษัทโดยตรงแต่ใช้การประสานงานกับ อปท. ที่

ดูแลแต่ละพื้นท่ีถ้าพ้ืนท่ียอมรับก็ไม่มีปัญหา    

จังหวัดสุพรรณบุรี  การสร้างเครือข่ายโดยการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าไปร่วมเป้น

วิทยากร เช่น  อสม. อสค.  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 5 ศูนย์ ก็ไปประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลโดยการน าเอกสารไปแจกในที่

ประชุม  และประชาสัมพันธ์เบอร์ผู้ประสานงาน และมีการโทรมาปรึกษาหารือ  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคิดค่าบริการเกิน  มี

ด้วยกัน 5 เรื่อง  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมา  เราก็จะประสานงานให้ก็ผู้มาร้องเรียนและ

สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ  ตอนแรกผู้สูงอายุก็ไม่กล้าร้องเรียน  ผู้ประสานงานเองก็โดนกับตัวและก็เล่า

ประสบการณ์จริงของเราให้ฟังและก็ให้ข้อคิดในการให้ค าปรึกษา  บางทีผู้ร่วมกิจกรรมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนว่าไม่เป็นไร

ถือว่าเสียค่าโง่ บางครั้งบริษัทมีโปรโมช่ัน เช่น โปรโมช่ัน 299 โทรฟรีทุกเครือข่ายแต่พอใช้จริงปรากฏว่าโทรได้แค่ 5 เบอร์

โทร และการท าสัญญาก็ตัวเล็กมากไม่สามารถอ่านท าความเข้าใจได้อย่างชัดเจน    

จังหวัดนครปฐม  การหาเครือข่ายจะหาจากเครือข่ายต่างๆ เช่น อสม. และมีการจัดเวทีร่วมกับเวที

ไทยยั่งยืนและให้ความรู้เพิ่มเติมโดยการให้ข้อมูล   เรื่องร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านมาร้องเรียนการตั้งเสาที่ไม่มีกระบวนการใน

การตั้งเสาอะไรเลยแต่เป็นการตั้งเสาก่อนกฎหมายออกมา  และประสานงานกับ ปลัด อบต.แต่ก็ยังไม่การเคลื่อนไหวอะไร

จากบริษทั  เรื่องร้องเรียนประมาณ 4 เรื่อง    
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จังหวัดเพชรบุรี  การขยายเครือข่ายมีการจัดเวทีร่วมกับภาคีเครือข่าย  เช่น ไทยยั่งยืน  ยุติธรรม

จังหวัด ก็มีการให้ข้อมูลโดยการจัดท าเอกสารไปให้ท าความเข้าใจในเวที  และมีการจัดรายการวิทยุกับ สวท.เพื่อสื่อสารให้

คนในจังหวัดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รายช่ือมีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันประมาณ60 กว่าคน 

เรื่องร้องเรียนมี 5 เรื่อง   

จังหวัดราชบุรี   มีการจัดเวที 3 เวที  และมีการจัดท าแผ่นพับเพื่อท าความเข้าใจ  เวทีที่ 1 เป็น

เครือข่ายผู้สูงอายุมาเรียนรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยและมีเวลาให้ทีมงานให้ความรู้ประมาณ 1 ช่ัวโมง เวทีที่ 2 เป็นเวทีคนรักในหลวง 

โดยการให้ความรู้ 2 อ าเภอ ผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน  เวทีที่ 3 เวทีสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้ความรู้เรื่องเสริมจากการ

ไปเป็นวิทยากร เวทีท่ี 4 เครือข่ายกกต. ประมาณ 50 คน มีพื้นท่ี 2 อ าเภอมีเวลาให้ความรู้ประมาณครึง่ช่ัวโมง  การจัดการ

เรื่องร้องเรียน เราจะใช้วิธีไกล่เกลี่ยและให้ความรู้เพื่อจัดการปัญหา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้ความรู้กับเครือข่ายครูบัญชีในเวทีไทยยั่งยืน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน  มีการรับ

ลงทะเบียนเครือข่ายหน้างานที่จัดเวทีให้ความรู้ และการท างานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่กับพื้นที่มีการเรียกร้องมาว่าถ้ามีการจัด

เวทีสร้างการรับรู้โดยเฉพาะจะท าให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน  ถ้าในอนาคตก็จะขอการเปิดเวทีโดยเฉพาะไม่ใช่ไปอาศัยกับ

เวทีอื่นๆ  การบันทึกข้อร้องเรียนยังไม่ได้บันทึกแต่จะเป็นการให้ค าปรึกษาในการจัดการปัญหา และแนะนะว่าถ้าไม่

สามารถจัดการด้วยตัวเองได้ให้กลับมาประสานงานกับศูนย์ได้อีกครั้ง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การด าเนินงานในการจัดเวทีควรให้มีการจัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจ

โดยเฉพาะเพราะการไปผูกติดกับเวทีอื่นๆจะไม่สามารถให้ความรู้ได้ชัดเจน  และการขยายเครือข่ายในอนาคตจะมองว่าจะ

มุ่งเน้นพ้ืนท่ีที่สามารถประสานงานกับแกนน าได้  เรื่องร้องเรียนมี 2 เรื่อง 

จังหวัดอ่างทอง  มีการอิงกับเครือข่ายต่างๆ ที่เราท างานด้วย เช่น  เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

จังหวัด  เครือข่ายปปช.  เครือข่ายคุมประพฤติสถานพินิจ  เครือข่าย อสม. เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เรื่องร้องเรียนมี 4 เรื่อง    

จังหวัดสิงห์บุรี  เรื่องร้องเรียนมี 3 เรื่อง เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เป็นไปตามข้อตกลง มีการ

ประสานงานเพื่อแก้ไขแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยทางทีโอทีให้ค าตอบว่าเป็นปัญหาตอนช่วงเวลาที่มีคนใช้สัญญาณ

แยะ  และมีจุดเช่ือมต่อสายสัญญาณหลายจุด  การเก็บค่าบริการเกินจริง และการตั้งเสาสัญญาณ  เครือข่ายเรามีเครือข่าย

ผู้บริโภคเดิมอยู่โดยการท าความเข้าใจและการแจกเอกสาร มีกิจกรรมการรณรงค์ 2 ครั้ง งานวีชนคนบางระจัน  และงาน

ช่วงสงกรานต์  เครือข่ายที่ท างานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องมี 43 คน    

จังหวัดนนทุบรี  หลังจากการอบรมก็ได้มีการลงไปร่วมเวทีการตั้งเสาสัญญาณ  ได้รับการประสานงาน

จากปลัดอ าเภอบางใหญ่มาขอข้อมูลเรื่องเสาสัญญาณเราก็ให้ข้อมูลในส่วนที่เรามี  และอีกส่วนปลัดอ าเภอก็หาข้อมูลเอง

ด้วย กลุ่มเป้าหมาย แกนน าชาวบ้าน  ครู  ทหาร ทีมประสานงานลงไปก็ไม่ได้บอกว่าไปในนามศูนย์  และปลัดอ าเภอก็จัด

กระบวนการตามเวทีประชาคมและได้มีการเชิญนักวิชาการเข้าร่วมด้วย แต่ในเวทีผู้เข้าร่วมมีไม่มากนัก  ในส่วนบริษัทก็จะ

ให้ข้อมูลทางด้านของบริษัท และเราก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง แต่เวทียังไม่คุยกันต่อเพราะเวทีในวันนั้นผู้เข้าร่วมประชุมไม่

พร้อม  หลังจากอบรมแกนน าจังหวัดละ 10 คน  อบจ.นนทบุรีได้เชิญทีมงานไปให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 7 
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ด้าน และมีการท าแบบประเมินที่ได้จากการอบรม และมีการให้ความรู้และมีการปรึกษาปัญหาที่พบเจอ และมีการแจก

เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  เวทีสมาคมอสม.จังหวัดนนทบุรี  เครือข่ายวิทยุชุมชน   เรื่องร้องเรียนมี 8 เรื่อง มีเสา

สัญญาณ 1 เรื่อง เก็บเงินเกิน 7 เรื่อง  

จังหวัดปราจีนบุรี  การด าเนินงานจะเป็นการเช่ือมกับเครือข่ายเดิม เช่น เครือข่ายคุมประพฤติ 

เครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์  มีการจัดตั้งแกนน าไม้ครบทั้ง 7 อ าเภอ  มีการประชาสัมพันธ์ในเวทีจังหวัดเคลื่อนที่  การรับเรื่อง

ร้องเรียนยังไม่มี 

 

นัดหมายการจัดท ารายงานของแต่ละจังหวัด 

 การท าข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละจังหวัดภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2561  ประกอบด้วย 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ท าอะไรไปบ้าง  กับใคร  จ านวนเทา่ไหร่ 

2. เรื่องร้องเรียน 
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ก าหนดการประชุมคณะท างานกลไกภาคกลาง ครั้งท่ี ๔ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้บรโิภคเพื่อพัฒนาความเข้มแขง็ของผู้บริโภคดา้นกิจการโทรคมนาคมภาคกลาง 

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม โรงแรมรเิวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน 

๙.๐๐ - ๙.๑๕ น.          ช้ีแจงวัตถุประสงค์การประชุม  โดย คณุชลดา บุญเกษม    

                               ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

๙.๑๕ – ๙.๓๐ น.         ทบทวนแผนงานและกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ โดย คณุสันติ  จียะพันธ์  

                               ผู้ประสานงานโครงการฯ 

๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.       ผลการด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ 

                              โทรคมนาคม ๑๖ จังหวัด โดย คุณสันติ  จยีะพันธ์ 

• การขยายผลการเรยีนรูส้ิทธิและหน้าท่ีของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

และการสรา้งเครือข่ายผู้บรโิภคด้านกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวดั 

• การจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บรโิภคด้านกิจการโทรคมนาคม 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.     การบรหิารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการงบประมาณระดับพื้นท่ี  

                               โดย คุณชลดา บญุเกษม    

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ –  ๑๔.๓๐ น.     เตรียมการจัดเวทสีรุปบทเรียนการด าเนนิงานโครงการฯ ๑๐–๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.     สรุปผลการประชุม  โดย คณุชลดา บญุเกษม    
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ใบลงทะเบียน 

การประชุมคณะท างานกลไกภาคกลาง ครั้งท่ี ๔ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้บรโิภคเพื่อพัฒนาความเข้มแขง็ของผู้บริโภคดา้นกิจการโทรคมนาคมภาคกลาง 

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม โรงแรมรเิวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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